



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร  
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน  
สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมา จัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร จำนวนเด็ก 83 คน ราคา กลางคนละ 20.- บาท ต่อวัน/คน จำนวน 226 วันทำการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 375,160.- บาท (-สามแสนเจ็ดหมื่นห้าพัน หนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้วน-) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 ถึง 30 กันยายน 2559 (ยกเว้นวันหยุดราชการและ วันเสาร์-อาทิตย์)

ผู้ชนะการเสนอราคาจะต้องส่งมอบอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 6 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหลุก, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนดอกคำ, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันมะเกลือ, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งทอง, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่เหล่ายาว และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปงคอบ จนกว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จะย้ายมารวมศูนย์อยู่ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร ถึงจะต้องมาส่งที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร

**ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้**

1. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคาอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

**กำหนดยื่นของสอบราคา** ภายในวันที่ 9 - 26 ตุลาคม 2558 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร และในวันที่ 27 ตุลาคม 2558 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง (เมื่อพ้นกำหนดแล้วจะไม่รับซองโดยเด็ดขาด)

**กำหนดเปิดของสอบราคา** ภายในวันที่ 28 ตุลาคม ๒๕๕8 ระหว่างเวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร ระหว่างวันที่ 9 - 26 ตุลาคม พ.ศ. 2558 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 5436 9847 ต่อ 11 ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดทางเว็บไซต์ [www.wichetnakorn.go.th](http://www.wichetnakorn.go.th) และ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th)

โดยให้ผู้ที่ติดต่อขอรับเอกสาร...

โดยให้ผู้ที่ติดต่อขอรับเอกสารสอบราคานำเอกสารหลักฐานดังนี้

-สำเนาหนังสือการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท

-สำเนาหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์

-สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม(ภ.พ.20)

-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน

-หนังสือมอบอำนาจ พร้อมเอกสารของผู้มอบและผู้รับมอบ (สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน) มาพร้อมด้วย เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาและใช้เป็นข้อมูลในการบันทึกรายชื่อผู้ขอรับเอกสารในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)

ประกาศ ณ วันที่ 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558



(นายดาว มานะธรรม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร